

SVOA -รอบนี้ ไม่มีไอ้เอ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่ง ที่เห็นอเมฆเอาไปออกสื่อฯ ช่องทางที่เกี่ยวกับหุ้นเร็วฯ นี้ แต่ก่อนหน้านั้น ก็ได้มีเข้าบาดตาเซียน หรือ แนะนำในงานสัมมนาบ่อยๆ ไปบ้างแล้ว... ถือว่าเป็นหุ้นที่ใครๆ มองว่าโหดร้าย หรือว่า เล่นยากเอาพอสมควร แต่รอบนี้ ทำทางที่ออกมาให้เห็นแล้ว ดูจะไม่เขี่ย่อยๆ เลย... อาจไปได้แบบ Big Shot อย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง และยังไม่มีคนแนะนำ หรือ ไม่มีใครกล้าเข้าซื้อนั้น เหมือนจะเป็นหุ้นที่ได้ใจ... แต่เท่าที่เห็นในก่อนหน้า ก็มีส่วนวิเคราะห์ที่สนับสนุนกันดี ได้แนะนำไปแล้ว การเล่นในเชิงเทคนิคในรอบนี้ ตามความเห็นของเห็นอเมฆแล้วนั้น ได้ให้มุมมองผ่านสื่อฯไปแล้วด้วยว่า น่าจะมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งกว่ารอบที่ผ่านมา หรือ แนะนำรอบนี้ แนวโน้มทางขึ้น ชัดเจนกว่าครั้งที่ผ่านมานะครับ หากท่านสงสัยว่า แนวโน้มแข็งแกร่งกว่า ชัดเจนกว่าดูยังไง ก็ลองเข้าไปติดตามที่รายการ Big Shot ทางช่อง UTRADE Channel โดยผ่านทาง You Tube นะครับ... รายการนี้ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี แต่ตอนนี้ กำลังคิดว่า หากท่านสนใจรายการ Big Shot จริงๆ เห็นอเมฆเตรียมจะให้ท่านได้ดูก่อนวันพฤหัสบดี คือ ติดตามได้ในเย็นๆ วันพุธ หรือ ก่อนวันออกอากาศทาง You Tube วันวันกันเลยทีเดียว... ซึ่งก็น่าจะติดตามกันได้ ที่ facebook โดยจะมีการ Live ให้ชมกันแบบสดๆ เลย แล้ววันรุ่งขึ้น จะได้เตรียมตัวเล่นหรือวางแผนการซื้อ กันได้อย่างทันทั่วทั้ง... ก็ลองดูนะครับ แต่สัปดาห์นี้ หรือวันนี้ ลองเข้าไปดูกันที่ You Tube ก่อนแล้วกันครับ แล้วสัปดาห์หน้า ถ้าไม่มีปัญหาขัดข้องประการใด ชมสดๆ กันได้ในตอนเย็นๆ วันพุธนะครับบบบ

ดูตามเกม...

ความแรงแบบนี้ ถ้าถึงรอบพักตัว คาดว่า อาจจะแถวๆ 2.8+/- ซึ่งอาจจะเล่น ออกรูปแบบพักตัว เพื่อทำ Price Pattern ไตบางอย่างได้ แล้วก็ไปต่อ ที่เป้าหมาย 3.2-3.4 หรือสูงกว่าได้

- แนวรับ : ... 2.16-2.10 ยังน่าสนใจ หรือ 2.20-2.18 ก็ยังคงไม่แพงเกินไป
- เป้าหมาย : ... หลักๆ ยังให้ 3.40 หรือ ช่วง 3.2-3.4 (มีเป้าหมาย 2.8+/-)

Price Chart...(SVOA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SVOA... วันนี้ เอากภาพโครงสร้างใหญ่ มาดูกันหน่อย... ส่วนเรื่องของภาพในโครงสร้างย่อยๆ เราคงใช้เรื่องของ MA. ซึ่งก็เป็น Bullish Pattern in MA. ตามที่เคยแนะนำไปในหุ้นหลายฯ ตัวแล้ว... แล้วการหาเป้าหมายที่ได้ 3.40 นั้น ก็มาจากรูปแบบการเรียงตัวของเส้น MA. ณ ที่ราคา 1.70 ส่วนภาพนี้ การยืนยันระดับ 2.10 ได้แล้วนั้น จะเห็นว่าเป็นการยืนยันว่า รูปแบบที่เป็น Double Bottoms ใหญ่ๆ เป็นจริง หรือเป็นไปไม่ได้ ซึ่งการขึ้นในภาพนี้ จะมีเป้าหมายที่ 3.20 ซึ่งก็ใกล้ๆ กับ High เดิมที่ 3.3 นั้นก็เลยแสดงว่า 3.2-3.4 น่าจะเป็นเป้าหมายหลักๆ ของหุ้น SVOA ในปีนี้... สูงกว่านี้ ได้ไหม ก็ได้นะ ลองนับคลื่น ใช้ Fibonacci จะได้ 3.8

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน